



รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร  
เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลนครขอนแก่น

สรุปรายงานการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนผู้สนใจ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 204 คน

**นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น - เรียนท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์** นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดิฉันในนามผู้จัดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นอย่างสูงที่ทำให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมในวันนี้ การประชุมประชาคมระดับนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเสนอความเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้งบประมาณจากเงินสะสม การจัดทำค่าของงบประมาณจากเงินอุดหนุนซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การประชุมประชาคมระดับนครในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และผู้มีรายชื่อตามประกาศัดส่วนประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

/นายธีระศักดิ์...

**นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์** นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น - เรียนท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน ต้องขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่สละเวลามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมระดับนคร

อันดับแรกที่มาของการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ ระเบียบกำหนดไว้ว่าเทศบาลจะนำโครงการเข้าสภาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ต้องมีแผนและผ่านประชาคมเพื่อได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วน เมื่อแผนผ่านการเห็นชอบจึงนำโครงการจากแผนเข้างบประมาณ ผ่านสภาเทศบาลเห็นชอบจึงได้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการ แผนมาจาก 4-5 ส่วน ส่วนที่ 1 จากคณะผู้บริหารที่ได้รับการร้องเรียนได้รับการร้องขอ นำมาบรรจุเข้า ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติซึ่งรับรู้ปัญหาความต้องการนำเสนอเข้ามา ส่วนที่ 3 ผู้แทนจากภาคประชาชนทั้งชุมชนต่าง ๆ เสนอ รวบรวมแผนชุมชนเพื่อนำเสนอความต้องการ ส่วนที่ 4 ภาคส่วนการเมือง เช่น สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ ส่วนที่ 5 จากส่วนราชการและภาคประชาสังคมทั้งหมดเป็นการนำเสนอความต้องการ ปัญหาเพื่อให้เทศบาลบรรจุในแผน ยกตัวอย่าง เช่น ด้านรักษาความปลอดภัยล่าสุดทางตำรวจก็มีความประสงค์อยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้นนำเสนอเข้ามา เทศบาลก็บรรจุเข้าแผนเพื่อนำเสนอเข้างบประมาณ ล่าสุดข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณช่วงที่คณะวิจัยลงพื้นที่ชุมชนบอกว่าปัจจุบันนี้ความต้องการของชุมชนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด วันนี้ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้กำกับกับท่านรองผู้กำกับเวลานี้เลยว่าคุณอาจจะต้องเรียนเชิญตัวแทนจากทางตำรวจประชุมร่วมกับทางผู้นำชุมชนกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบูรณาการแผนในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในภาพรวม เพราะว่าจะต้องสอดคล้องกับผู้รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจะได้นำมาเสนอเรื่องนี้มองเห็นในภาพรวม ยกตัวอย่าง เช่น แต่ละชุมชนติดตั้งกล้องวงจรปิดคำถามก็คือมอนิเตอร์เอาไปตั้งไว้ตรงไหนบางชุมชนมีที่ทำภารกิจอาจจะวางไว้ได้ แต่ด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นทรัพย์สินของทางราชการจะหายหรือไม่บูรณาการหลายๆชุมชนรวมเป็นหนึ่งพื้นที่อย่างนี้เป็นต้น หรือบูรณาการทั้งเขตแล้วก็มีพื้นที่ในการติดตั้ง เช่น อาจจะยกไปที่สถานดับเพลิงของเทศบาลหรือบางส่วนใจกลางเมืองติดตั้งวอร์รูม (War Room) ที่ตำรวจอย่างนี้เป็นต้น รับเป็นภารกิจซึ่งทางกองยุทธศาสตร์ก็ช่วยรับเรื่องนี้ต่อให้ด้วย เพื่อที่จะผลักดันโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนเพื่อให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ การเชื่อมโยงเครือข่ายจะเป็นระบบ Wi-fi หรือจะใช้ระบบสายเคเบิลขออนุญาตรับเป็นภารกิจ เมื่อนำเสนอแผนวันนี้จะมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงแผนที่เคยได้รับความเห็นชอบแล้วแต่เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในรายละเอียดของแผน จึงจะต้องมานำเรียนพี่น้องประชาชน ส่วนที่ 2 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม โครงการใหม่ที่ยังไม่เคยมีในแผน แต่มีความต้องการใหม่เข้ามา เสนอเข้ามาด้วยความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น ช่วงท้ายหลังจากนำเสนอเสร็จเป็นการแสดงความคิดเห็น และจะขอมติที่ประชุม คือลำดับขั้นตอนของวันนี้จะพยายามให้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เร็ว ประการต่อไปมีเรื่องเรียนให้ทราบเมื่อวันก่อนผมไปกรุงเทพฯ เพื่อจะไปนำเสนอโครงการปีงบประมาณ 2568 หน่วยเทศบาลก็เหมือนหน่วยหน่วยราชการต่างๆ รับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ แต่เทศบาลจะต่างอย่างหนึ่ง คือเทศบาลต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ว่าโครงการต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นนำเสนอไปนั้น คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พิจารณาเห็นชอบ สำนักงานประมาณเห็นชอบ เราจะได้รับกรอบโครงการงบประมาณหน้าที่ต่อไปทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ มาพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ผู้บริหารสูงสุดแต่ละหน่วยงานจะต้องไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอ งบประมาณ หลักๆ มี 3 หมวด 1) รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง เช่น ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าบริการในตลาด ค่ารักษาความสะอาด หรือแม้กระทั่งโรงฆ่าสัตว์ จะเป็น รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ซึ่งเทศบาลจะมีรายได้ในส่วนนี้ประมาณเกือบ 300 ล้านบาทต่อปี 2 เป็นภาษีที่ รัฐบาลจัดเก็บให้แล้วก็จัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลการประกอบการในจังหวัด ประชาชนมาจดทะเบียน พณิชย์ภาษีส่วนนี้จะถึงเราโดยตรง ภาษีมูลค่าเพิ่มจากทั่วประเทศมีเท่าไรก็จะจัดสรรให้มาแบ่งกันตาม จำนวนหัวของประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล เราเสียเปรียบมากในเขตเทศบาลมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ประมาณ 1 แสนเศษ แต่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 กว่า ที่มาทำมาหากินในเขตเทศบาลแต่ไม่ย้าย ทะเบียนบ้านเข้ามาภาระค่าใช้จ่ายเราต้องแบกรับ เพราะเราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว เราเคยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น นักศึกษาปี 1 ที่เข้ามาเรียนใหม่ที่มาจากต่างจังหวัดเราเคยได้รับความ ร่วมมือย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ปี 1 ในแต่ละปีย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีหลายพันคน ตรงนี้เราก็ได้ ประโยชน์จากภาษีอุดหนุนรายหัว

ปัญหาของเมือง คือ จำนวนประชากรที่มาประกอบอาชีพแต่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา ทั้งเรื่องน้ำเสีย ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะล้นกลอบมาเทในเขตเทศบาล น้ำเสียขณะนี้เทศบาลรอบข้างต่อท่อระบายน้ำเสีย เข้ามาในเขตมีโรงบำบัดแห่งเดียวคือเทศบาลนครขอนแก่น ปีหนึ่งใช้งบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อการบำบัดน้ำ เสีย ใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาจัดการขยะปีละ 70 ล้านบาท ตรงนี้เราต้องแบกรับ แต่เราไม่ได้ก็คือไม่ได้ใน ส่วนของเงินรายหัว เพราะรัฐให้เท่าที่มีในทะเบียนราษฎรมีเท่าไรได้เท่านั้น แต่คนไม่ย้ายเข้ามา คือเรื่อง สูญเสียที่น้ำเสียดายมาก ดังนั้น ในส่วนที่ 2 รัฐบาลจัดเก็บให้ 400 กว่าล้านบาท เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี นิติกรรมที่ดิน เช่น มีการซื้อขายที่ดิน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนไปจ่ายเงินที่ที่ดินจะจัดเก็บภาษี ส่วนนี้แล้วก็แบ่งให้เราอย่างนี้เป็นต้น ภาษีสรรพสามิตค่าขายสุราในเขตจังหวัดเราก็ได้ในส่วนนี้ แต่ส่วนหนึ่ง ที่ เราไม่ได้ก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไปโรงแรมในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น แต่เราต้องช่วยดูแลภาระให้ ส่วนที่ 2 ภาษีที่รัฐจัดเก็บให้และจัดสรรให้รวมแล้วส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยประมาณเกือบ 800 ล้านบาท ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเป็นงบประมาณก้อนที่ 3 อุดหนุนมาเพื่ออะไรบ้าง 1) เงินเดือนครูทุกคนของเทศบาลใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจ่ายปีหนึ่งประมาณ 400 ล้านบาท เพราะเรามีครูทั้งหมด 600 กว่าคน 11 โรงเรียน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เราดูแลแม้กระทั่งเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนสนามบิน และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สัดส่วนในงบประมาณของเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบไป เพราะถือว่าอยู่ในเขต เทศบาล ปีนี้เราได้งบประมาณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทั้งหมด 985 ล้านบาท

ดังนั้น ทั้ง 3 หมวดรวมกันในปีงบประมาณ 2568 เราจะตั้งงบประมาณสูงสุดในรอบหลายปี เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,775 ล้านบาท ใน 985 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะมีอุดหนุนอีก ส่วนหนึ่ง ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนรัฐบาลอุดหนุนทั่วไปและตามหน้าที่ประมาณ 958 ล้านบาท และอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งอยู่ใน 985 ล้านบาท ปีนี้ได้รับ 27 ล้านบาท ไม่ต้องเข้าสภาเทศบาล ได้เงินงบประมาณไปดำเนินการได้เลยอุดหนุนเฉพาะกิจปีนี้มี 3 รายการ รายการที่ 1 ได้เงินอุดหนุนมาเพื่อไปซื้อรถขยะเพิ่ม อีก 5 คัน เพื่อไปซื้อรถขยะ รายการที่ 2 เพื่อไปซื้อรถบรรทุกน้ำ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นโยบายเทศบาล รถดับเพลิง 1 คัน ต้องมีรถน้ำเพื่อเสริมน้ำอีก 1 คัน ขณะเผชิญเหตุดับเพลิงฉีดน้ำไม่เกิน 5 นาทีน้ำหมด ถ้ามีรถน้ำอีก 1 คัน ขนาด 6,000 ลิตร สามารถให้เติมน้ำเพื่อฉีดเพิ่มอีก 5 นาที รวมแล้วเวลาไปเผชิญเหตุรถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน เราสามารถเผชิญเหตุซึ่งเป็นการดับไฟขนาดกลางได้ 10 นาที เรามีรถดับเพลิงอยู่ 8 คัน รถบรรทุกน้ำเดิมมีอยู่ 4 คัน ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีที่แล้วมา 2 คัน ปีนี้ใช้งบประมาณเทศบาลซื้อเพิ่มอีก 2 คัน เป็น 4 คัน ได้เงินอุดหนุนปี 2568 อีก 2 คัน เป็น 6 คัน รวมกับอีก 4 คันเดิมเป็น 10 คัน ถ้าเป็นอย่างนี้เรามั่นใจ ยกตัวอย่างหนักที่สุดไฟไหม้ไซส์ขยะที่บ้านคำบอน ประมาณเกือบ 100 ไร่ ลงใต้ดินไปเท่ากับตึก 2 ชั้น สูงขึ้นมาบนฟ้าอีก 3 ชั้น ขยะสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น ไฟไหม้แต่ละครั้งใช้เวลาดับเกือบ 7 วัน ดับธรรมดาไม่ได้ ใช้รถชุดลงไปแล้วฉีดน้ำอัดไป อยู่นอกเมืองไม่มีน้ำ รถบรรทุกน้ำต้องกลับเข้ามาเติมในเมือง พอเข้ามาเติมไฟก็ลุกไหม้ใช้เวลาานานมากต้องประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสำนักชลประทาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพนำข้อมูลเหล่านี้ไปอธิบายต่อคณะกรรมการฯ รายการที่ 3 เราขอโครงการปรับปรุงประตูเมือง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 2550 เอลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จนถึงวันนี้ชำรุดทรุดโทรมพอสมควรจะมีการทาสี ซ่อมแซมผ้า ซ่อมแซมฐานใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทถนนใหม่ตั้งแต่ประตูเมืองไปถึงวงเวียนศาลหลักเมืองตลอดสาย งบประมาณ 9.9 ล้านบาท ทั้ง 3 โครงการนี้ต้องไปนำเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ มีความสอดคล้องงบประมาณ 985 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบได้รับการอนุมัติและไม่โดนตัดงบประมาณแม้แต่บาทเดียว ตรงนี้ได้มาแล้วก็จัดเตรียมโครงการเข้าสภาเทศบาล เงินที่ได้เพิ่มขึ้นในปีนี้มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ ทุกปีได้งบประมาณ 70-90 ล้านบาท ปีนี้ได้รับงบประมาณ 123 ล้านบาท ทางสำนักงบประมาณแบ่งการบริหารใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 8 ขอนแก่นเห็นความสำคัญความจำเป็นของเทศบาลให้การสนับสนุนนำเสนอให้เราได้งบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นมา ส่วนที่ 2 ที่ได้เพิ่มก็คือเงินชดเชยภาษี ท่านจำได้ไหมช่วงโควิดเราเก็บภาษีกระทรวงการคลังออกกฎหมายมาให้ท้องถิ่นอย่างเทศบาลจัดเก็บได้แค่ 10% จาก 100% เงินหายไปปีละ 100 กว่าล้านบาท งบประมาณพัฒนาบ้านเมืองเราหายไปทีเดียว 100 กว่าล้านต่อปี ผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้เก็บ 10% ครั้งที่ 2 เก็บ 10% ครั้งที่ 3 ให้ลด 15% รวมแล้วเงินหายไปทั้งหมด 200 กว่าล้านบาท ในช่วงโควิด ปัจจุบันรัฐบาลทยอยคืนงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 9 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 40 ล้านบาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท รวมทั้งสิ้น 100 กว่าล้านบาท ปีงบประมาณ 2568 รัฐบาลชดเชยคืนให้อีก 67 ล้านบาทโดยประมาณ ดังนั้น รัฐบาลยังค้างเงินเทศบาลอีก 40 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นรายละเอียดที่พี่น้องประชาชน ผู้นำ ควรจะรับทราบ ปีนี้ในโครงการต่างๆ ซึ่งเราจะตั้งงบประมาณ 1,775 ล้านบาท หากไม่มีอะไรติดขัดจะประชุมสภาเทศบาลวันที่ 15 สิงหาคมนี้

ดังนั้น ความเป็นมาจากแผนเป็นงบประมาณประกอบรายละเอียดเบื้องต้น นำเรียนให้ท่านได้รับทราบ การประชาคมแผนแต่ละครั้ง แผนจำนวนมากที่ผ่านการประชาคม จะนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อของงบประมาณ ครั้งก่อนหน้านั้นเคยประชาคมแล้วนำแผนต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาประชาคมเห็นชอบแล้วไปเข้าสู่สภาเทศบาล ผลของการประชุมสภาเทศบาลครั้งล่าสุด เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมทั้งสิ้น 1,093 ล้านบาท เราเตรียมขอใช้เงินสะสมต่อสภาเทศบาลในนั้น คือ โครงการใหญ่ เช่น โครงการพัฒนา ปรับปรุงบึงแก่นนคร โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่บ้านตุมไปถึงช่อง 11 โครงการก่อสร้าง สำนักงานใหม่ เราเคยนำแบบที่ชนะเลิศเพราะเคยมีการประกวดออกแบบสำนักงานใหม่ อายุแบบประมาณ 10 กว่าปีแล้ว เป็นอาคารสูง 4-5 ชั้น มีพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ชั้น เนื่องจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินมีราคา ที่สูงมาก ทำให้อาคารซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ใช้มูลค่างบลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ขณะเดียวกันระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมเดิมก็ตีความกันเอาไว้ว่าไม่สมควรใช้ในการสร้างสำนักงาน เงินสะสมมีประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ใช้สร้างไม่ได้เพราะตีระเบียบก็พยายามหาอีกช่องทาง คือการไปกู้ เงินแต่บนความเป็นจริงในฐานะผู้บริหารที่รับผิดชอบ รู้สึกเจ็บปวดมากมีเงินแต่ไม่สามารถใช้ได้ ต้องไปกู้ 500 ล้านบาท ผลที่ตามมาคืออะไร สมมุติกู้ 10 ปี พอมีแหล่งเงินทุนจากรถการพร้อมให้กู้ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ จะต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นตกปีละประมาณ 60 ล้านบาท จะนำเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้ก็คือเอางบ ลงทุนไปจ่าย งบลงทุนคืองบอะไร ในงบประมาณเทศบาลในแต่ละปีเมื่อมีรายได้หักค่าใช้จ่ายจะเหลืองบลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเฉลี่ยปีละประมาณ 100 ล้านบาท แทนที่งบประมาณ 100 ล้านบาท จะได้นำมาพัฒนาเมือง แต่ต้องนำเงินประมาณ 60 ล้านบาท ไปจ่ายหนี้ หมายความว่า 10 ปี ต่อจากนั้นไปจะ มีเงินเพื่อพัฒนาเมืองปีละไม่เกิน 40-50 ล้านบาท ใช้เงินเพื่อไปจ่ายหนี้ในการสร้างสำนักงาน แต่ ณ วันนี้เมื่อ ระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมคลี่คลายแล้วสามารถใช้เงินสะสมได้ จึงต้องมาขอฟังความคิดเห็นของ ประชาชนว่าเทศบาลนครขอนแก่นถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนจะอนุญาตให้สร้างสำนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไป ขอคูแบบของอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างเป็นอาคารสูง 10 ชั้น ได้ทำเรื่องขอความ อนุเคราะห์แบบเพื่อมาปรับปรุงแบบใหม่ที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ที่ไม่ได้ใช้พื้นที่กว้าง แต่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเชิงแนวสูงได้ พื้นที่รวม มีอาคารสำนักงานใหม่สูง 10 ชั้น มีอาคารที่จอดรถ เพื่อรองรับอนาคต อีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารประกอบกันที่จะสร้างเพิ่มเพื่อเป็นพื้นที่บริการของสำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมแล้วมีพื้นที่รวมประมาณ 17,000 ตารางเมตร กับอาคารเก่าที่หายไป 2,000 ตารางเมตร กลับคืนมาที่ 17,000 ตารางเมตร รองรับการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและการตอบสนองแก้ไขปัญหา ของประชาชนได้อีกไม่ต่ำกว่า 30 ปี มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท พิจารณาแล้วประหยัดงบประมาณและมี ประสิทธิภาพมากกว่า ถ้าประชาชนหน่วยงานต่างๆ เห็นชอบ เทศบาลจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป ประชาคมผ่านความเห็นชอบ เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงบึงแก่นนคร โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหา น้ำท่วม เป็นต้น สรุปผลโครงการที่ขอใช้เงินสะสมเทศบาล ครั้งที่ผ่านมามีทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ดังนี้

**โครงการที่ 1** ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงตามแบบที่กำหนด งบประมาณ 6 ล้านบาท เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - ดอออกเสียง -

**โครงการที่ 2** ก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน งบประมาณ 9.5 ล้านบาท เห็นชอบ 22 เสียง

/โครงการที่ 3...



**โครงการที่ 3** ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน งบประมาณ 12.8 ล้านบาท เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง -

**โครงการที่ 4** ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (ส่วนที่เหลือ) งบประมาณ 6 ล้านบาท เห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง -

**โครงการที่ 5** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรวบรวมน้ำเสียแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกบึงแก่นนคร งบประมาณ 52 ล้านบาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 20 เสียง เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 4 สรุปล้มเห็นชอบก็จะไม่ยอมแพ้ครับ ประชุมเทศบาลครั้งหน้าเสนอเข้าไปอีกเป็นครั้งที่ 3 ทางเทศบาลไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหา

**โครงการที่ 6** ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร งบประมาณ 66 ล้านบาท เสนอเข้ามาใหม่ครั้งที่ 3 จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 17 เสียง เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1

**โครงการที่ 7** ปรับปรุงถนนคอนกรีตท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดสดเทศบาล 2 (อ.จิระ) งบประมาณ 9.1 ล้านบาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 17 เสียง เห็นชอบ 17 เสียง

**โครงการที่ 8** ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเขต 3 จำนวน 5 สายทาง งบประมาณ 3.8 ล้านบาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 18 เสียง เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 15 เสียง

**โครงการที่ 9** ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเขต 4 จำนวน 25 สายทาง งบประมาณ 8.2 ล้านบาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 18 เสียง เห็นชอบ 18 เสียง

**โครงการที่ 10** ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 4 และซอยเหล่านาดี 4/3 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2) งบประมาณ 625,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 18 เสียง เห็นชอบ 18 เสียง

**โครงการที่ 11** ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 6/6 งบประมาณ 750,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 17 เสียง เห็นชอบ 17 เสียง

**โครงการที่ 12** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพุดภูมิ 1 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2) งบประมาณ 1,460,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 18 เสียง เห็นชอบ 18 เสียง

**โครงการที่ 13** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศรีจันทร์ 43 (ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2) งบประมาณ 7,600,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 15 เสียง เห็นชอบ 15 เสียง

**โครงการที่ 14** ปรับปรุงผิวทาง ซอยพระชัย (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 1) งบประมาณ 1,400,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 15 เสียง เห็นชอบ 15 เสียง

**โครงการที่ 15** ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม งบประมาณ 300,000,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 17 เสียง เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 14 เสียง

**โครงการที่ 16** ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 8,900,000 บาท จำนวนสมาชิกขณะลงมติ 17 เสียง เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 1

รถบรรทุกขยอะซื้อเพิ่มอีก 14 จากที่ไปเปิดประชาคมที่โนนทัน 7 ผลการศึกษาของมหาลัยขอนแก่นเห็นว่า ควรแบ่งเขตเทศบาลออกเป็น 40 กลุ่ม 40 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีรถขยอะประจำอยู่ 1 คัน รวมต้องใช้รถขยอะ 40 คัน ในการให้บริการในการเก็บขน ถ้าเป็นเช่นนี้โอกาสขยอะตกค้างในซอยจะไม่เกิดขึ้น ถ้ามีรถที่มี ประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ 2 ปัจจุบันนี้มีศูนย์ขนถ่ายขยอะที่บ้านโนนทัน เอาไว้รวบรวมขยอะไปที่โรงงานกำจัดขยอะไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการเผาแล้วได้ไฟฟ้าออกมา เนื่องจากรถทุกคันไม่มี ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยอะแล้วมุ่งตรงออกไปที่โรงงานกำจัดขยอะได้ มีแค่บางคันที่สามารถทำได้ ศูนย์ขนถ่ายขยอะเกิดขึ้นเพื่อรองรับเรื่องรถขยอะนำขยอะไปเทใส่รถคอนเทนเนอร์ของรถใหญ่แล้วรถใหญ่ชักลาก ขยอะออกไปที่โรงงานกำจัดขยอะ แต่ปัญหาที่ทับถมคือ ทุกครั้งที่ถ่ายขยอะจากรถขยอะไปใส่รถใหญ่จะมีกลิ่น โดยเฉพาะบางครั้งรถคอนเทนเนอร์ที่จะชักลากขยอะไปที่โรงงานกำจัดขยอะถ้าเกิดผลเสียที่ตามมาคือต้องเทกอง เอาไว้ก่อน เหตุเร่งด่วนทำให้ต้องจ้างรถเอกชนมาเพื่อขนขยอะออกไปปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก่อให้เกิดผลที่ ตามมาคือมีน้ำชะล้างขยอะไหลลงไปในท่อระบายน้ำมลพิษทางกลิ่นรบกวนพี่น้องชาวโนนทันมาตลอดหลายปีที่ ผ่านมา เราประกาศนโยบายว่าเราจะพยายามปิดศูนย์ขนถ่ายขยอะให้ได้ การจะปิดต้องหมายความว่ารถทุกคัน ของเราต่อจากนี้ไปเมื่อเก็บขยอะแล้ว ต้องนำขยอะไปที่โรงงานกำจัดขยอะรถขยอะที่นำเสนอเป็นรถประเภทบดอัด ขยอะซึ่งตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีรถคันไหนที่ล้อคสเปค ไม่มีรถคันไหนที่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ หมายความว่าบริษัททั่วประเทศไทยคุณมาประมูลแข่งกันได้ ให้สบายใจในเรื่องนี้ได้ คือถ้ามีรถมากเพียงพอมี ประสิทธิภาพที่ดีพอเก็บขยอะเสร็จจบอัดท้ายเพื่อให้ปริมาณและปริมาตรน้ำหนักเหมาะสมกับการขนถ่ายขยอะ เมื่ออัดเรียบร้อยทุกคันก็จะวิ่งออกนอกเมือง ไม่ต้องเข้าโนนทันอีกต่อไป รถบรรทุกขยอะรอบที่แล้วจัดซื้อแล้ว กรรมการไปตรวจดูแล้วครั้งที่ 1 ที่โรงงานจะส่งมอบ 13 คัน เดือนกันยายนี่ 13 คันเดิม 13 คันใหม่ที่จะมา เดือนกันยายนี่จะมี 26 ยังขาดอีก 14 คัน เพราะเราต้องซื้ออีก 14 คัน ซื้อให้ครบ เพราะถ้าไม่ครบจะมีขยอะอีก ประมาณวันละ 50 ตัน ตกค้างอยู่ ศูนย์ขนถ่ายก็เลยต้องทำประชาคมกับพี่น้องประชาชนทุกคนเมื่อเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์จึงนำเสนอโครงการซื้อรถขยอะเพิ่ม 14 คัน สรุปผลของการซื้อรถขยอะ 14 คัน เป็นเงิน 35 ล้านบาท มีสมาชิกขณะลงมติ 16 คน เห็นชอบ 3 ไม่เห็นชอบ 11 งดออกเสียง 2 โครงการจัดซื้อรถขยอะไม่ผ่าน

เราจะแก้ปัญหาต่อไปดังนี้ ขณะนี้มี 13 คันเดิม ปี 2567 เดือนกันยายนจะได้มาอีก 13 คัน เป็น 26 คัน เราขอเงินหนุรัฐบาลไปนำเสนอผ่านมาแล้วคณะอนุกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบสนับสนุนเราอนุมัติให้อีก 5 คัน ดังนั้น 26 + 5 จึงเป็น 31 คัน ยังขาดอีก 9 คัน ประชุมสภาเดือน สิงหาคมจะนำเสนอโครงการจัดซื้อเพิ่มอีก 9 คัน แล้วรอฟังผลจะเป็นอย่างไร ก่อนโครงการจะเข้าสภาจัดเวที ประชาคมรับฟังความคิดเห็น เมื่อประชาคมเห็นชอบก็นำเข้าสภา เมื่อสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กลับมารายงานประชาชนอย่างนี้ถือว่าทำถูกต้องหรือไม่ ท่านจะได้รับรู้ว่าเป็นอย่างไร รายละเอียดของวันนี้เป็น อย่างไร ที่มา แล้วก็บทสรุปก็คือของมติดังต่อไปนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละกองสำนัก/กอง ที่เป็นเจ้าของ โครงการจะขึ้นมานำเสนอให้ท่านได้พิจารณา ขอคุณมากครับ



นางสาวมัญญา พรหมพิพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ - ในการนำเสนอลำดับแรกจะเป็นสำนักช่าง ลำดับที่ 2 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และลำดับที่ 3 สำนักการศึกษา และลำดับแรกสำนักช่างขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักช่าง เรียนเชิญค่ะ

นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักช่าง - เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร ท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในส่วนของสำนักช่างนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) **พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงทางแยกเหล่านาดีถึงทางแยกมะลิวัลย์ จากเดิมชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 10,000,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นชื่องบประมาณปี 2567-2570 ปีละ 10,000,000 บาท

**กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งแห่งที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานีดับเพลิงกลางเมือง จากเดิมชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 5,788,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 5,788,000 บาท

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบพิพิธภัณฑสถานโฮงมนม้งขอนแก่นแห่งใหม่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากเดิมเพื่อทำการจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำเนื้อหา แบบก่อสร้างและประมาณราคางานจัดแสดงเนื้อหาภายในอาคารพิพิธภัณฑสถาน อาคารพิพิธภัณฑสถาน ระบบประกอบอาคารต่างๆ และภูมิทัศน์ภายนอก ภายในพื้นที่ด้านทิศเหนือสวนสาธารณะบึงแก่นนคร บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,912 ตารางเมตร ชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 8,400,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อทำการจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำเนื้อหาแบบก่อสร้างและประมาณราคางานจัดแสดงเนื้อหาภายในอาคารพิพิธภัณฑสถาน ระบบประกอบอาคารต่างๆ และภูมิทัศน์ภายนอก ภายในพื้นที่ด้านทิศเหนือสวนสาธารณะบึงแก่นนคร บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 4,200,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 35-45 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เป้าหมาย (ผลผลิตจากครุภัณฑ์) จากเดิม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 80 ชุด ชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 1,450,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 135 ชุด ชื่องบประมาณ 2568 เป็นเงิน 2,416,500 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 68 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) **พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 45-68 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 **พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 78-129 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับ โครงการที่เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 **พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 134-139 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. เต้นท์โดม จัดซื้อเต้นท์โดมขนาด 20 x 40 เมตร พร้อมผ้าใบหลังคาและติดตั้งซักรอก 18 ตัว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในงานกิจกรรมเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 1,254,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 201 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์อื่น **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ แผนงานเคหะและชุมชน

1. เครื่องฟั่นละอองน้ำหรือฟั่นละอองฝอย ช่องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 1,000,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 201 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**นางอัจฉรา หงษ์แสงไทย** นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ - ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) **พันธกิจที่ 1** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม **ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแก่น

จากเดิม

ช่องงบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 59,400 บาท

ช่องงบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 59,400 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

ช่องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 60,000 บาท

ช่องงบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 60,000 บาท

ช่องงบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 60,000 บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล แผนงานเคหะและชุมชน รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

จากเดิม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางประเภทขยะรีไซเคิล 2.เพื่อประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานของกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญและมีการถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกขยะระหว่างชุมชน ช่องงบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 65,000 บาท เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทางมีเครือข่ายชุมชนในการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญและมีการถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกขยะระหว่างชุมชน ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน/ปี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สมาชิกกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและหลักการดำเนินงานกองทุนฯ 2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 3.มีชุมชนต้นแบบในการดำเนินกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญและมีการถ่ายทอดความรู้สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน

/เปลี่ยนแปลงเป็น...

เปลี่ยนแปลงเป็น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางประเภทขยะรีไซเคิล 2.เพื่อประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานของกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชนในเขตเทศบาล เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 1.ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง 2.สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 300 ตัน/ปี 3.มีเครือข่ายชุมชนในการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญและมีการถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกขยะระหว่างชุมชน และสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้ 4.มีคณะกรรมการชมรมฯ และเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมการทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 40 คน ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 170,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI) 1.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน/ปี 2.สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 300 ตัน/ปี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2.ประชาชนมีส่วนร่วมแท้จริงในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตั้งแต่การรับรู้ปัญหา การร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมิน 3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการคัดแยกมากขึ้น 4.ปริมาณขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 5.คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น

2. จากเดิมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ 1.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ 2.เพื่อสนองนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ “ให้ผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหาเป็นผู้แก้ปัญหา” เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1.ยกระดับเครือข่ายแรงงานคัดแยกขยะนอกระบบ 1 ครั้ง 2.จัดประชุมสร้างเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 3.คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนารายได้ 3.จัดประชุมประเมินปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 600 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมการลดปริมาณขยะ

เปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครขอนแก่น วัตถุประสงค์ 1.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะ 2.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 3.ส่งเสริมหลักการแก้ไขปัญหสิ่งแวดล้อมโดยหลักผู้ก่อปัญหาเป็นผู้แก้ไขปัญหา เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของอาสาสมัคร 1 ครั้ง ต่อปี 2.นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครในชุมชน อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร อย่างน้อย 12 ครั้ง ต่อปี ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2.มีการนิเทศติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครและให้คำแนะนำการดำเนินงาน 3.มีการรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 47-49 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567 **พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน จากเดิม เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดถนนในชุมชน 2.ชุมชนมีการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปลี่ยนแปลงเป็น 1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดถนนในชุมชน 2.ชุมชน การเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดถนนในชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน

จากเดิม

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 1,335,300 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 1,335,300 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 1,335,300 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 53-54 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

1. เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อหมุน ตัวละ 2,500 บาท

จากเดิม

ชื่องบประมาณปี 2566 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2567 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 ตัว เป็นเงิน 12,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว

ชื่องบประมาณปี 2568 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

- ช่องงบประมาณปี 2566 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท  
 ช่องงบประมาณปี 2567 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 ตัว เป็นเงิน 12,500 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว  
 ช่องงบประมาณปี 2568 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 2 ตัว เป็นเงิน 12,500 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว  
 ช่องงบประมาณปี 2569 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท  
 ช่องงบประมาณปี 2570 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 57-58 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร  
 ขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ

1. รถเข็น แบบหลังโค้ง จัดซื้อรถเข็น แบบหลังโค้ง ส่วนฐานมีปีกทั้ง 2 ข้าง ล้อแม็กซ์ ความกว้าง 10 นิ้ว จำนวน 20 คันๆละ 3,900 บาท สำหรับ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ช่องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 78,000 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อรถเข็น แบบหลังโค้ง ส่วนฐานมีปีกทั้ง 2 ข้าง ล้อแม็กซ์ ความกว้าง 10 นิ้ว จำนวน 25 คันๆละ 3,900 บาท สำหรับ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ช่องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 97,500 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 60 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร  
 ขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานสาธารณสุข จำนวน 5 รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จากเดิม

ช่องงบประมาณปี 2566

- งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 2 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 17,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 17,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 17,000 บาท  
 ช่องงบประมาณปี 2567

- งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 2 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 20,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 20,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 20,000 บาท  
 งานเภสัชกรรม 1 เครื่องๆ ละ เป็นเงิน 20,000 บาท





2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

จากเดิม

ห้องงบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 17,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

ห้องงบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 17,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

ห้องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 17,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

งานทันตกรรม 1 เครื่อง

ห้องงบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 20,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

งานทันตกรรมสาธารณสุข 1 เครื่อง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ห้องงบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 17,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

ห้องงบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 17,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง

ห้องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 27,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 3 เครื่อง

งานทันตกรรม 1 เครื่อง  
 งานเภสัชกรรม 1 เครื่อง  
 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 1 เครื่อง  
 งานส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์สร้างสุข) 1 เครื่อง  
 ชื่องบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 20,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 3 เครื่อง  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 2 เครื่อง  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 2 เครื่อง  
 งานทันตกรรมสาธารณสุข 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 เครื่องละ 130,000 บาท

จากเดิม

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 260,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 130,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 260,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน เครื่องละ 24,000 บาท

จากเดิม

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 48,000 บาท  
งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง  
งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 48,000 บาท  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง  
 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 72,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 48,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง

งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) ราคาเครื่องละ 8,900 บาท

จากเดิม

ชื่องบประมาณปี 2567 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่องบประมาณปี 2567 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท

ชื่องบประมาณปี 2568 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 70-81 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร  
ขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ  
คุณภาพชีวิต กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข(Healthy City) และส่งเสริม  
คุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ชื่องบประมาณปี 2568-2570  
เป็นเงินปีละ 40,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 6 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร  
ขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

แผนงานการพาณิชย์

1. โครงการตลาดต้นแบบในการขับเคลื่อนการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 58,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 7 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 16,000 บาท

2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 16,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 70-71 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับ งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 4,500 บาท

2. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ งานเภสัชกรรม ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 40,000 บาท

3. รถเข็นของ 4 ล้อ พื้นเหล็กพับได้ จำนวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท สำหรับ งานเภสัชกรรม ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 40,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 149 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 1 รายการ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 2,563,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 155 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องเสียงแบบลากจูง ช่องงบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 9,500 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 158 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร  
ขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา - เหตุผลความจำเป็นการเปลี่ยนแปลง**  
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินงาน สภาวะการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียด  
การเปลี่ยนแปลง 1) ปรับชื่อโครงการ 2) ปรับวัตถุประสงค์ 3) ปรับกลุ่มเป้าหมาย 4) ปรับงบประมาณ  
5) ปรับตัวชี้วัด 6) ปรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)  
**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3** พัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง แผนงานการศึกษา รายละเอียดดังนี้

1. จากเดิมโครงการอบรมห้องเรียนพ่อแม่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1.กลุ่มเยาวชน  
ครอบครัว ผู้ปกครองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2.วิทยากร 3 คน ตัวชี้วัด (KPI) จำนวนผู้เข้าร่วม  
โครงการที่มีความรู้ความเข้าใจ

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนพ่อแม่ เป้าหมาย (ผลผลิตของ  
โครงการ) กลุ่มเยาวชนครอบครัว ผู้ปกครองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตัวชี้วัด (KPI) ผู้เข้าร่วม  
โครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. จากเดิมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวชี้วัด (KPI) ร้อย  
ละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทันยุค ตัวชี้วัด (KPI) ความพึงพอใจ  
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. โครงการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) จากเดิม วัตถุประสงค์ เพื่อให้  
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดเลขเป็นโดยการสอนของครูเฉพาะทาง เป้าหมาย (ผลผลิต  
ของโครงการ) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 320 คนๆละ 700 บาท/ภาคเรียน  
จำนวน 2 ภาคเรียน ช่องงบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 448,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI) ผู้เรียน  
ร้อยละ 75 มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาระบวนการจัดการเรียนรู้ที่  
หลากหลายและมีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงเป็น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดเลขเป็นโดย  
การสอนของครูผู้มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 1,400 บาทต่อปีการศึกษา ปี 2568 ระดับชั้น ป.1-3 จำนวน  
540 คน ปี 2569 ระดับ ป.1-4 จำนวน 720 คน ปี 2570 ระดับชั้น ป.1-5 จำนวน 900 คน

ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 756,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2569 เป็นเงิน 1,008,000 บาท

ชื่องบประมาณปี 2570 เป็นเงิน 1,260,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI) นักเรียนร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) มีพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีกีตาร์ จากเดิม เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 77,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI) นักเรียนมีทักษะในการเล่นดนตรี(กีตาร์)และประกอบอาชีพได้

เปลี่ยนแปลงเป็น เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 150,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 50 คน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการเล่นดนตรีกีตาร์

5. โครงการเจ้าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่องบประมาณปี 2566-2568 เป็นเงินปีละ 3,000,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่องบประมาณปี 2566-2570 เป็นเงินปีละ 3,000,000 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 6-14 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4** ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่างๆ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 15-29 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เหตุผลความจำเป็นการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัยและนักเรียนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยที่สุด เป้าหมายโครงการ - ทำการปรับปรุง ก่อสร้างต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3** พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง แผนงานการศึกษา รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 100,000 บาท
  2. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำดู นำอยู่ นำเรียน ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 30,000 บาท
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะดนตรี ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 91,000 บาท
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโสมมูมั่งขอนแก่น (หลังใหม่) ชื่องบประมาณปี 2568-2570 เป็นเงินปีละ 120,000 บาท
- รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 8-22 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4** ส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่างๆ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 “ขอนแก่นเกมส์” ชื่องบประมาณปี 2568 เป็นเงิน 200,000 บาท
- รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 24-25 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**พันธกิจที่ 2** การเพิ่มศักยภาพของเมือง **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ชื่องบประมาณปี 2568-2569 เป็นเงินปีละ 1,200,000 บาท
- รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 27 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

- ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) เหตุผลความจำเป็นการเพิ่มเติม รายการครุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มทักษะด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย เป้าหมายโครงการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน Smart Classroom จัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมทักษะที่หลากหลายของนักเรียน



1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลมโคจร งบประมาณ 1,735,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 145-148 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เช่น โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน งบประมาณ 484,600 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 152-153 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เช่น เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง และลำโพงชาวด์บาร์ งบประมาณ 23,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 157 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการเช่น โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV งบประมาณ 708,500 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 161-164 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เช่น โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ยาว, ตู้ครัวอลูมิเนียมงบประมาณ 1,735,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 168-169 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ เช่น ประตูฟุตบอล 7 คน งบประมาณ 80,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 171 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
7. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 23 รายการ เช่น กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง, โปงกลาง, ตู้แอมป์เบส งบประมาณ 1,628,500 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 173-178 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567
8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน, จอรับภาพ งบประมาณ 5,755,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 184-192 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

9. ประเภทครุภัณฑ์สนาม จำนวน 10 รายการ เช่น ชุดเครื่องเล่นสนาม, โตะพร้อมม้านั่งคอนกรีต งบประมาณ 921,300 บาท

รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 196-199 ตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** – หลังจากที่ท่านได้รับฟังการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ลำดับต่อไปขอรับฟังความคิดเห็นท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร หรือแม้กระทั่งท่านมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะขอโม้ และช่วยแนะนำตัวเองเพื่อบันทึกไว้ว่าสิ่งที่ท่านพูดเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการต่อไป กรณีกล่าวถึงแผนหรือโครงการใด กรุณาแจ้งด้วยนะครับ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น เรียนเชิญครับ

**ด.ต.ปราโมทย์ พันคำ ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2** - ปัญหาที่ต้องการให้ทางเทศบาลได้รับทราบคือ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1, 2 เทพารักษ์ 1, 2 และดอนหญ้านาง 1 น้ำท่วมทุกปี เสนอให้ทางเทศบาลรับแผนเพื่อทำคลองขนาดใหญ่ใต้ถนน ใต้ซอย จากเทพารักษ์ 3 ทางรถไฟไปซอยทุ่งทองหลังศูนย์ราชการ 1, 2 ไปซอยศรีนาวิน ถนนราษฎร์คณิง ไปลงบึงทุ่งสร้าง ซึ่งโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการใหญ่อยู่โม้ประมาณ 3 เมตร ถึงจะสามารถระบายน้ำได้ทัน เสนอให้ทางเทศบาลพิจารณา ชุมชนเดือดร้อนมาก ผมได้ร่างแผนที่ไว้เบื้องต้นตรงนี้แล้ว ขอขอบคุณครับ

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - ขอขอบคุณคำแนะนำประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 คนใหม่ยินดีต้อนรับนะครับ เห็นว่าท่านกำลังจะยื่นแผนที่แนวทางของการแก้ปัญหา น้ำท่วม เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหลังรับเอกสารไว้ ในที่ประชุมแห่งนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักช่างรับฟังอยู่แล้ว เชิญท่านต่อไปครับ

**นางสาวฐิติวัฒนา ผาพันธุ์ รองประธานชุมชนดอนหญ้านาง 3** - ซึ่งเดิมนั้นอยู่ที่ชุมชนดอนหญ้านาง 3 มาหลายปีส่วนหนึ่งที่จะขอเพิ่มเติมคือถนนหลังศูนย์ราชการ ซอย 20 ที่ท่านได้กล่าวมาแล้วว่าจะมีการซ่อมแซมนั้น ขอให้เพิ่มถนนกสิกรรมทุ่งสร้างตั้งแต่ปากซอยถึงซอยลอมข้าวให้ด้วยนะคะ เพราะเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางน้ำท่วมมากๆ และถนนฝุ่นมาก ขอขอบคุณท่านอย่างสูงคะ

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** – ขอขอบคุณท่านรองประธานชุมชนดอนหญ้านาง 3 นำเสนอว่าควรที่จะเพิ่มซอยกสิกรรมทุ่งสร้าง รอบนี้น่าจะไม่ทัน จะเป็นรอบต่อไป ฝากทางสำนักช่างช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอให้ทางสำนักช่างได้ไปสำรวจก่อนว่าสถานที่ที่ท่านแจ้งอยู่ในสภาพที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะมากครับ

**นายณัฐพงษ์ พรหมนิล** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น – โครงการของสำนักการศึกษา 1) โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามงบประมาณ 100,000 บาท วัตถุประสงค์ดี แต่คุณไปทำตัวชี้วัดเรื่องความพึงพอใจ ผมก็ไม่แน่ใจว่าความคาดหวังที่จะได้รับคือมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน แต่ตัวที่ว่าท่านไปวัดความพึงพอใจ น่าจะวัดสิ่งอื่นหรือไม่ จะได้ตามความคาดหวัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะคนตรีเหมือนกันตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จริงๆน่าจะวัดได้มากกว่านี้ร้อยละของผู้อบรมสามารถฝึกคนตรีและสามารถไปประกอบอาชีพได้ประมาณนี้ เพราะที่ท่านวางความคาดหวังไว้สูง แต่ท่านวัดน้อยมาก และอีกกิจกรรมที่ผมให้ความสนใจคือเรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 ขอนแก่นเกมส์ เป็นกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่นหรือเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศ เจ้าภาพหลักคือการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ปีนี้ได้ยินข่าวว่าถูกตัดงบมาลงไปเยอะ จะขอบคุณมากถ้าท่านเพิ่มงบประมาณมากกว่า 200,000 บาท เพราะเราเป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัดทำไว้สูงมากคือสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจให้จังหวัดขอนแก่นได้ ขอขอบคุณมากครับมี 2-3 เรื่องที่ฝากท่านพิจารณาเพิ่มเติม

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** – ต้องขอบพระคุณท่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ทางสำนักการศึกษาหลังจากได้รับฟังข้อเสนอแนะแล้ว มีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดให้ท่านคณะกรรมการฯ เชิญท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาครับ

**นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา** - เรียนท่านคณะกรรมการฯ สำหรับข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 1 ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 สำนักการศึกษาขอรับนำไปปรับปรุงเรื่องตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการนะครับ อาจจะมีคลาดเคลื่อนในการดำเนินการ สำหรับรายการที่ 3 เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งโครงการนี้เราตั้งเป็นงบประมาณอุดหนุนให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เราพิจารณาในเบื้องต้นตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้ที่ 200,000 บาท ทางสำนักการศึกษาจะหารือกับทางผู้บริหารพิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องอีกครั้งหนึ่งครับ

**นางฉลาด กายชัยภูมิ ประธานชุมชนโนนทัน 8** - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปัญหาที่ต้องการจะฝากถึงผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติโครงการท่อระบายน้ำของถนนฉิมพลี โชนโนนทันทั้งหมดน้ำจะไหลลงที่นั่น ท่านรองก็ลงพื้นที่ร่วมกับดิฉันแล้วรู้ว่าเดือดร้อนอะไร ฝากด้วยว่าที่ท่านไม่สามารถอนุมัติโครงการทำท่อระบายน้ำเพื่อจะนำน้ำลงบึงแก่นนคร ติดขัดอะไร รออะไรอยู่ ถ้าท่านไม่แก้ไขตอนนี้สมัยหน้าท่านจะลงหรือไม่ มันรำคาญมากเลย ท่านรับเรื่องจากดิฉันคนเดียวนะคะ แต่ดิฉันรับเรื่องจากชาวบ้านเป็นร้อย

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** – ขอขอบคุณมากครับกับความรู้สึกรู้สึกที่ท่านประธานชุมชนโนนทัน 8 สะท้อนปัญหา ทุกความคิดเห็นปรากฏในรายงานการประชุมด้วยความเคารพ ซึ่งเราก็ได้ไปผจญภัยด้วยกันโดยทางเรือและทางบกพร้อมกันขอบพระคุณมากๆ ครับ เชิญท่านต่อไป

**นางภณิดา กล่อมจ้อหอ ชุมชนเทพารักษ์ 5** ขอความอนุเคราะห์เสียงสะท้อนจากพี่น้องชุมชนที่ใช้บริการสวนรัชดานุสรณ์ ฝากมาว่าเครื่องเล่นออกกำลังกายที่เสีย เก็บไปแล้วก็ไม่เอามาซ่อมคืน ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน อีกอย่างคือ นาฬิกาที่หอนาฬิกา เวลามันไม่ตรงสักที ไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไร เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องชุมชน ขอขอบคุณค่ะ

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - ขอให้ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกกำลังกายในสวนรัชดานุสรณ์ ส่วนนาฬิกาปรับไว้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ขอขอบคุณมากครับ

**นางณัฐกฤตดา พานิช ประธานชุมชนศิริมงคล** - เหมือนเดิมค่ะดิฉันไม่ได้มีอะไรจะมาเสนอ เพราะว่าเสนอไปชุมชนดิฉันน้ำท่วมมา 3 ปีแล้ว ของบประมาณไป 3 ปีแล้ว ปีนี้เหลือทนจริงๆ ถึงต้องแจ้งไปยังสำนักช่าง ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปลงพื้นที่ชุมชนดิฉัน น้ำท่วมจนถึงสะพาน ผู้ที่มีส่วนอนุมัติก็ไม่อนุมัติโครงการ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาแก้ได้โดยเด็ดขาดเลยด้วยซ้ำถามสำนักช่างได้เลย ดิฉันอยากเสนอแนะว่าการที่เราเสียเวลากันแบบนี้ ถึงชุมชนจะเขียนแผนเสนอเข้าไป คุณอยากตัดงบประมาณของใคร คุณก็ตัดดิฉันอยากเสนอว่าถ้าเราประชุมกันแบบนี้แล้ว เข้าสภาแล้วโครงการไหนที่ถูกตัดงบประมาณ ขอเชิญให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดหรือการอนุมัติมาชี้แจงหลังจากประชุมสภาแล้วเสร็จได้หรือไม่ ว่าคุณตัดงบประมาณของชุมชนที่ขอไปด้วยเหตุผลอะไร

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - เห็นด้วยกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เวทีนี้เป็นเวทีของการประชาคมระดับนคร ที่เราพูดถึงทางสมาชิกอีกเวทีหนึ่ง แต่กับประเด็นที่บอกว่าบางเรื่องที่ไม่อนุมัติ จะเชิญได้ไหม ผมคิดว่าถ้าระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดไม่แย้งอะไรทางชุมชนก็สามารถจะขอรับฟังข้อเท็จจริงได้เนาะครับ เพราะประธานชุมชนพี่น้องชุมชนก็อยู่ในสถานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วอาจจะขอเชิญผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่ได้อนุมัติโครงการไปเล่าให้ฟัง ด้วยเหตุผลคนใดหรือท่านถึงไม่อนุมัติ ตรงนี้ถ้าไม่ติดขัดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลหรือแม้กระทั่งผู้บริหารเองก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนาะครับ เมื่อประชาชนต้องการที่จะพบที่จะเจอเพื่อเล่าเหตุผลให้ฟังผมคิดว่่าก็น่าจะทำได้

การประชุมประชาคมครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศสัดส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่แล้ว ส่วนจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ เป็นดุลพินิจของท่านเชิญไปแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างนั้น เรียนท่านนายกฯ มีส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

**นายธีระศักดิ์ ธิษายุพันธ์ู๋ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - เราโดนคำถามแบบนี้หลายครั้งแล้ว ประชาคมโดยอำนาจประชาชน ผู้บริหารฟังเสียงประชาชน แต่พอเข้าสู่อีกเวทีมักจะโดนตัดงบประมาณ ผมเสนออีกวิธีในการสื่อสารกับทางสภาเทศบาล ท่านประธาน/ผู้นำ ที่มีความรู้สึกแบบคล้ายกันก็เสนอว่าให้ทำหนังสือลงชื่อถึงประธานสภาเทศบาล ขอทราบเหตุผลและอธิบายว่า เหตุใดจึงโดนตัดงบประมาณโครงการนี้เป็นต้น ผู้นำหลายท่านที่มีความคิดตรงกันว่าเราก็ถึงเวลาที่ควรจะต้องแสดงพลังของประชาชน ทำหนังสือมาฝากไว้ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเราจะมีสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องส่งตรงไปยังประธานสภาเทศบาล เพื่อให้สมาชิกชี้แจงตอบให้ได้เป็นอีกทางหนึ่งในการที่จะสื่อสารได้ เสนอแนะให้ท่านพิจารณา

**นางสาวจินตนา โทท่า ประธานชุมชนพระนครศรีบริรักษ์** - จำได้ว่ารอบที่แล้วที่เราประชุมอยู่ตรงนี้ ดิฉันมีคำถามว่าทำไมเวลาสภาเทศบาลนครขอนแก่นประชุมถึงไม่ให้ประชาชนหรือประธานชุมชนเข้าไปรับฟังคือเหตุผลที่อยากเข้าไปฟังเวลาเราเชิญคุณหรือเทศบาลจัดโครงการแบบนี้คุณไม่เข้าร่วม แต่ในวันที่คุณประชุมสภา ถ้าดิฉันขอโครงการไปแล้วคุณตัดงบประมาณ คุณให้เหตุผลตรงนั้น แต่ถ้าคุณตัดโดยที่ไม่มีเหตุผลดิฉันจะไม่ประท้วงอะไรเลย แค่อ้างอิงตามแค่นั้นแหละ ตัดทำไม ขอบคุณค่ะ

**นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - ผมเรียนเมื่อสักครู่หากผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการสื่อสารตรงในการลงชื่อเพื่อทำหนังสือจากประธานชุมชนผ่านไปยังประธานสภาเทศบาล สอบถามเรื่องนี้เข้าไปด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ให้ประธานชุมชนเข้าห้องรับฟังประชุมด้วย ที่สงสัยกับทางสภาเทศบาลทำหนังสือสอบถามโดยตรงไปยังประธานสภา เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลจะเป็นคนกลางในการนำส่งเอกสาร แม้กระทั่งการที่ไม่ให้เข้าห้องประชุมโดยบอกว่ามีอีกพื้นที่หนึ่งจัดเตรียมไว้ให้ ในอดีตประธานก็เคยเข้ารับฟังการประชุมด้วย

**นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4** - เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าอาคารเป็นสำนักงานมาเป็นสิบๆ ปี ค้างคาใจมานาน ทำไมสำนักงานของเรามีไม่เพียงพอบุคลากร เราเคยไปดูงานเทศบาลที่อื่นสำนักงานเขาสว่างาม และเทศบาลของเราเป็นเพราะอะไร งบประมาณเงินสะสมก็มีผมพูดอย่างใจจริง แม้แต่เงินสะสมอะไรก็ตัดงบประมาณหมด แล้วจะพัฒนาได้อย่างไร ในเมื่อวิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” จะเข้าสู่สากลเมื่อไหร่

พี่น้องประชาชนต้องการจะเห็นภาพลักษณ์ที่ดีงามจากเทศบาลของเรา เพราะเทศบาลของเรามีคนมาศึกษาดูงานบ่อยครั้ง ทำไมไม่คิดที่จะนำสิ่งนี้เข้ามาเป็นบรรทัดฐานในการสร้างสำนักงานให้เป็นที่สว่างาม สิ่งสำคัญที่สุดที่ถูกตัดไป ไม่ว่าจะบึงแก่นนคร ไม่ว่าจะบึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไมไม่พยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้น สื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ อีกอย่างกรณี 4 โครงการ ที่สำนักช่างได้เสนอมา ไม่ว่าจะ เป็นถนนเหล่านาติถนนมิตรภาพ ผมยินดีด้วยถือว่าท่านมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลแล้วว่าจราจรติดขัดมากทำดีแล้วครับ 4 โครงการที่ท่านเสนอมา ไม่ว่าจะ เป็นโครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง พิพิธภัณฑสถานโฮงมนมั้งผมเคยไปดูงานพื้นที่เขาจัดสรรอย่างดี ส่วนโฮงมนมั้งของเราถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของคนขอนแก่นของเราว่าจะจัดสรรให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ อย่างเช่น จังหวัดระยองมีไม่กี่อำเภอ แต่สามารถจัดได้อย่างสวยงามมาก อยากนำสิ่งที่เคยไปศึกษาดูงานมาสื่อสารให้คนขอนแก่นของเราเป็นแนวทางเสริมต่อยอดให้พัฒนาดีกว่านี้

**นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - ขอบคุณท่านประธานสิทธิศักดิ์ครับ ถ้าทุกท่านติดตามจะทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านได้เสนองบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานหลังใหม่ไปแล้ว ที่สุดคงปรากฏผลอย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าไม่อนุมัติ ก็คงจะรู้ว่าข้อเท็จจริงทั่วกันแล้ว ในความเป็นจริงท่านนายกฯ กว่าจะถือจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเสนองบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อใช้เงินสะสม เรารอคอยเวลาไม่นานเลยนะครับ กว่าที่ระบียบเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมจะปลดล็อคให้ใช้เกี่ยวกับการสร้างสำนักงานได้รอเวลายาวนานมาก ความตั้งใจในการสร้างอาคารสำนักงานซึ่งมีมานานแล้ว คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วจึงเสนอใช้เงินสะสม สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุกท่านทราบแล้ว คือไม่อนุมัติ ขอบคุณประธานสิทธิศักดิ์นี้ะครับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็จะพยายามต่อไป

ผมคิดว่าในโอกาสหน้าถ้าเรามีเสียงที่เพียงพอ เราจะเสนอเข้ามาใหม่ครับ ท่านนายกบอกว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ ต้องเสนอครับเพราะเห็นความจำเป็นจริงๆ ความจำเป็นของพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการพนักงานเทศบาล ยืนยันจากท่านนายกกล่าวเมื่อสักครู่ ถ้าได้เวลาที่เหมาะสมจะเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติในการสร้างสำนักงานของเทศบาลนครขอนแก่นครั้งต่อไป ขอขอบคุณมากครับ

**นายนิยม ทวีโคตร ประธานชุมชนหนองแวงของเก่า 4** - ขออนุญาตที่ประชุมครับ ปัญหาพื้นฐานเรื่องขยะตกค้าง เสนอขอซื้อรถขนขยะครั้งที่ 1, 2 ไม่อนุมัติ จนมาถึงครั้งที่ 3, 4 เชิญมาประชุมอย่างนี้ก็ไม่มาขอเสนอให้จัดประชุมประชาคมแต่ละเขตแล้วเชิญพี่น้องประชาชนในเขตมาประชุม เชิญท่านผู้มีเกียรติที่อาสาเข้ามาจะพัฒนาบ้านเมืองมาร่วมประชุม ท่านจะกล้าออกมาลงพื้นที่ชุมชนมาให้คำชี้แจงกับพี่น้องประชาชนหรือไม่ ขอพี่น้องชุมชนว่าถ้าท่านไม่กล้าออกมาฟังเสียงพี่น้องประชาชน ขอให้ท่านออกไป ขอขอบคุณครับ

**นายภาสิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น** - ก่อนที่เราจะลงมติเห็นชอบการประชุมประชาคมระดับนคร ขอนำเรียนภาพรวมของการนำเสนอวันนี้ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 11 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ จำนวน 3 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 17 โครงการ

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จะขอมติความเห็นชอบจากท่านในลำดับต่อไป ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการทั้งหมด 141 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 26 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ จำนวน 43 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 5** พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 141 โครงการที่จะต้องขอมติเพื่อขอความเห็นชอบในเวทีประชาคมระดับนคร รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

**นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามิมติเห็นชอบแผนแล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ โครงการที่ขอมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงแผน จำนวน 17 โครงการ จะนำเข้าสู่สภาขออนุมัติงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ โครงการที่อยู่ในเล่มเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 141 โครงการ จะนำเข้าเพื่อเสนอของบประมาณ จำนวน 87 โครงการ เมื่อแผนที่ท่านเห็นชอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการต่อไป คือขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ส่วนโครงการที่ขอเพิ่มเติมแผนฯ จำนวน 141 โครงการ จะนำเสนอเพื่อของบประมาณ จำนวน 87 โครงการ จึงนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

**นายภาสิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น** - รายละเอียดที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำแต่ละโครงการอย่างที่ได้้นำเรียนปรากฏใน QR Code หากท่านจะนำโครงการไปเพื่อติดตามการบริการสาธารณะและการจัดทำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปจัดทำงบประมาณในระดับต่อไป ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้นำเรียนต่อที่ประชุมประชาคมนครแห่งนี้แล้ว ในลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมในครั้งนี้

ส่วนที่ 1 ขอมติความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 27 ท่าน และวันนี้ก็ครบองค์ประชุมในการที่จะให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

ส่วนที่ 2 ขอมติความเห็นชอบ จากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับนครของเทศบาลนครขอนแก่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำรายละเอียดไว้ แต่เนื่องจากว่าเอกสารค่อนข้างมีปริมาณมากและทุกวันนี้เรามี Smart Phone ท่านจึงสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการอีกครั้งได้ครับ

**นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** - เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น มีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจาก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ท่านใดเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567 โปรดยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

เรียนท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับนครของเทศบาลนครขอนแก่น มีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจาก ท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับนคร ท่านใดเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567 โปรดยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567

เรียนท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับนครของเทศบาลนครขอนแก่น มีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจาก ท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับนคร ท่านใดเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่3/2567 โปรดยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567

ขอขอบพระคุณมากที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าเข้ามาทำหน้าที่ ในบางครั้งบนความเป็นจริงของโลกใบนี้ มันอาจจะไม่มีบางอย่างที่ตรงกับใจเราต้องการ อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าพลังของประชาชน ใครจะก้าวขึ้นมามีอำนาจควรจะต้องเรียนรู้ว่าอำนาจของประชาชนที่แท้จริง คือ อำนาจที่ยั่งยืนที่สุด เพราะอำนาจใดๆ ล้วนแล้วแต่มีวาระ สำคัญคือประชาชนจะแสดงอำนาจประชาชนเช่นไร เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้พูดคุยกันในวันนี้ หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอเพื่อก้าวสู่กระบวนการของการแสดงให้เห็นว่าความต้องการของประชาชนต้องมาก่อนเสมอเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขอปิดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้ ขอบพระคุณมากครับ



นายประชารัฐ โนนทวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ - ขอบพระคุณท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 และขอบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร ผู้นำในการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน การประชุมประชาคมระดับนครฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในนามเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน กราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวุฒินันท์ น้อยเรือง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางอินทิรา ฆารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

# ภาพประกอบกิจกรรม

















































